

## 9 อาชีพหาเงินเดือนละล้าน

นำเสนอเมื่อ : 29 ก.พ. 2559

อยากมีอนาคตการทำงานสดใส แคร์ในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่รักและทุ่มเทให้งานจริงจัง อาจยังไม่เพียงพอคุณสมบัตินี้ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง เจอสิ่งที่ใช่ก็เลือกเป้าหมาย แล้วพุ่งไปให้สุดตัว อย่างนี้ถึงคุณค่าที่จะทุ่มเททำงานหนัก ไม่ใช่จมปลักปั่นวันวันควายไปวันๆ

“ยูเอส นิวส์ แอนด์ เวิลด์ รีพอร์ต” จัดอันดับอาชีพอนาคตไกลที่สุดในอเมริกา ประจำปี 2016 โดยเปรียบเทียบกับจากเงินเดือนที่สูงลิ่ว โอกาสความเจริญก้าวหน้าของงาน และความต้องการของตลาดแรงงานภายใน 10 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 2014-2024 ตามข้อมูลสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา

อาชีพที่ได้สวยมีอนาคตฉลุยสุดๆ ต้องยกให้นักสถิติ, นักวิเคราะห์หิวจี้ และนักบัญชี โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่า อัตราเติบโตของการจ้างงานมากกว่า 30% ในปีนี้ จะมาจากตำแหน่งงานในแวดวงนักสถิติและนักวิเคราะห์หิวจี้ระดับปฏิบัติการ ส่วนอีก 10% มาจากการจ้างงานตำแหน่งนักบัญชี

โดยอาชีพครองแชมป์เงินเดือนสูงอันดับหนึ่ง แถมมีโอกาสโตไวคือ **“ผู้จัดการด้านการเงิน”** ได้เงินเดือนสูงถึงปีละ 130,230 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 4.68 ล้านบาท แม่เจ้า!! หน้าที่หลักคือบริหารเงินทองของบริษัทให้กองเงยที่สุด และเกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ ต้องสามารถวางแผนการเงิน และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนอาชีพหาเงินอันดับสอง ได้แก่ **“ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ”** กินเงินเดือนสูงถึงปีละ 117,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือตกราว 4.21 ล้านบาท เดือนหนึ่งมีเงินเข้าบัญชี 351,600 บาท ขอบเขตงานกว้างมาก ต้องดูแลบริหารจัดการทุกอย่างในบริษัทให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น รวมถึงริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆ ส่วนอาชีพมาแรงอันดับสามก็ต้อง **“ที่ปรึกษาด้านการเงิน”** กินเงินเดือนปีละ 108,090 ดอลลาร์สหรัฐฯ รับเป็นเงินไทย 3.89 ล้านบาท งานหลักให้คำปรึกษาด้านการเงินกับลูกค้า สามารถเติบโตได้ในแวดวงการเงินการธนาคาร, ตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจประกัน

ถ้าไม่ถนัดบริหารคนเพราะขี้เกียจปวดหัว แนะนำให้หันไปเอาดีกับอาชีพ **“นักสถิติ”** ทำรายได้ปีละ 84,010 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น เงินไทย 3.02 ล้านบาท งานของนักสถิติคือ การลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ สามารถนำข้อมูลไปใช้เชิงวิชาการ และก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่แวดวงธุรกิจ

**“นักคณิตศาสตร์”** เป็นอีกหนึ่งอาชีพระดับหัวกะทิที่ตลาดต้องการสูง สร้างรายได้เข้ากระเป๋าปีละ 104,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3.75 ล้านบาท นักคณิตศาสตร์เก่งๆ สามารถคิดค้นวิจัยหาทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้พัฒนาองค์กรและธุรกิจให้เจริญรุดหน้า โดยเฉพาะอาชีพ **“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”** กำลังมาแรงมาก เพราะใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ประเมินวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์ผลกระทบความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจประกันภัยได้อย่างแม่นยำ ใครเก่งเลขพุ่งไปแนวนี้รับรองไม่ผิดหวัง หรือจะมุ่งไปเป็น **“นักบัญชี”** ก็กำรันตีรายได้ปีละ 73,670 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 2.65 ล้านบาท

แวดวงการแพทย์กำลังต้องการ **“ผู้จัดการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์”**

อาชีพนี้สร้างรายได้ต้องร้องว่าถึงปีละ 103,680 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3.74 ล้านบาท มีหน้าที่วางแผนและประสานงานอยู่เบื้องหลังการทำงานของแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั้งหมด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด

อีกอาชีพที่น่าสนใจยังรวมถึง **“พนักงานสินเชื่อ”** ทำรายได้ปีละ 73,670 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยก็มากโข 2.65 ล้านบาท ตำแหน่งนี้คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 8% ภายใน 10 ปีข้างหน้า เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะถ้าตรวจสอบเอกสารการขอสินเชื่อไม่รอบคอบก็อาจหนี้สูญ สร้างความเสียหายมหาศาล

**“เจ้าหน้าที่ระดมทุน”** เป็นอาชีพมาแรงที่ต้องอาศัยทักษะρύอยแปด เพราะการจะพูดโน้มน้าวขอเงินสนับสนุนจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าวทำได้ก็เอาไปเลยปีละ 56,840 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 2.04 ล้านบาท อาชีพนี้สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งระดมทุนหาเงินในองค์กรกุศล และระดมทุนสนับสนุนพรรคการเมือง.

**มิสแซฟไฟร์**

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559